

## โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านปากจก

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน	หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในช่วงเดือนมกราคม เราได้มอบเงิน 500 บาทแก่ทุกคนครอบครัวของบ้านปากจก เพื่อให้พวกเขาจะได้สามารถจัดซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้	มกราคม 2548
จัดส่งอาหาร	เอ็นเอทีอาร์ได้มอบผัก เนื้อสัตว์ เคื่องแกง ข้าว น้ำตาล น้ำมันสำหรับทำอาหาร และของจำเป็นอื่นๆ สำหรับการทำอาหาร สองครั้งต่อสัปดาห์ เราได้เริ่มโครงการนี้เมื่อชาวปากจกได้มาอาศัยอยู่ที่โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม และยังคงดำเนินการต่อเมื่อมาพักที่บ้านชั่วคราวบริเวณแพปลา	มกราคม – พฤษภาคม 2548
สะพานสำหรับบ้านพักชั่วคราว	สะพานเล็กๆ ระหว่างบ้านพักชั่วคราวได้ชำรุดพังลง เอ็นเอทีอาร์ได้มอบไม้และเครื่องมือ ซึ่งชาวบ้านปากจกได้ช่วยกันสร้างมันขึ้นมา	กุมภาพันธ์ 2548
ทุนการศึกษาระยะสั้น	ภายหลังเหตุการณ์สึนามิไม่นานนัก เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนให้เด็กๆ ได้กลับเข้าสู่โรงเรียน โดยการมอบเงินแก่พวกเขาเพื่อซื้อเครื่องแบบ หนังสือเรียน และเครื่องเขียน ฯลฯ	มีนาคม – กรกฎาคม 2548
มอบอุปกรณ์ประมง (ลอบปลาหมึก)	เราได้มอบวัสดุในการทำลอบปลาหมึกจำนวน 100 อันแก่ครอบครัวชาวปากจกจำนวน 41 ครอบครัว ซึ่งพวกเขาได้ใช้หาปลาหมึก หลังจากเหตุการณ์สึนามิ เราได้ทยอยมอบวัสดุให้ก่อนบางส่วน และมอบส่วนที่เหลือเมื่อได้มีการทำลอบขึ้นมา	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2548
ศูนย์ชุมชน	ศูนย์ชุมชนบ้านปากจกได้ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านพักชั่วคราวที่แพปลา และชาวปากจกกว่า 90 คนได้ลงชื่อเป็นสมาชิก ศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้สำหรับการประชุม การสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจและมาเรียนกันมาก รวมทั้งมีการทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆ หลังเลิกเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ให้บริการพยาบาลจากอาสาสมัครชาวเกาหลี และคลินิกทันตกรรม	พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2548
การสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์	การสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ได้มีขึ้นทุกอาทิตย์ ภาษาอังกฤษได้ช่วยในการสื่อสารกับฝรั่ง ในขณะที่การเรียนคอมพิวเตอร์นั้นคือการแนะนำให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ และนำมาใช้งานกับชีวิตประจำวัน โดยมีผู้สนใจมาเรียนอย่างต่อเนื่อง	มิถุนายน – ตุลาคม 2548
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเฟอร์นิเจอร์	ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโต๊ะ เก้าอี้ และการทำชั้นอย่างง่าย เพื่อใช้ในบ้านพักชั่วคราว	พฤษภาคม 2548
ค่ายฤดูร้อน	ในระหว่างการปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ของปีการศึกษา 2548 เอ็นเอทีอาร์ได้จัดให้มีค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ชาวปากจก เด็กจำนวน 16 คน ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้ได้รับทุนการศึกษา ได้เข้าร่วมในการออกค่ายที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาร่วมกับเจ้าหน้าที่เอ็นเอทีอาร์ เป็นเวลา 2 วันเพื่อร่วมเรียนรู้และสนุกด้วยกัน	ตุลาคม 2548

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
กลุ่มหัตถกรรม – เรือมอแกน (ยังคงดำเนินการต่อ)	โครงการนี้เริ่มขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์สึนามิ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เสริมระยะสั้น จนกระทั่งสมาชิกของกลุ่มสามารถหารายได้หลักของตนเองได้ เอ็นเอทีอาร์ได้ช่วยจัดหาเครื่องมือในการทำเรือและช่วยในการหา ลูกค้า ในขณะที่สมาชิกหลายคนได้กลับไปทำอาชีพเดิมคือการประมง แต่โครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปในระดับที่เล็กลงที่หมู่บ้าน ธารคีรินทร์	มกราคม 2548 – ปัจจุบัน
กลุ่มหัตถกรรม – การทำ การ์ด (ยังคงดำเนินการต่อ)	กลุ่มนี้ได้เริ่มขึ้นที่ศูนย์ชุมชน โดยการทำการ์ดอวยพรจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อตจําหน่ายแก่โรงแรมต่างๆ ในเมืองไทย เอ็นเอทีอาร์ ได้จัดหาเครื่องมือ และการอบรมในการทำกระดาษ ทักษะทางธุรกิจ รวมทั้งการช่วยหาลูกค้า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อ ช่วยสร้างรายได้เสริมในระยะสั้น และปัจจุบันสมาชิกหลายคนในกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนไปทำงานอื่น แต่โครงการนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อไปในระดับที่เล็กลงที่หมู่บ้านธาร- คีรินทร์	กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน
แบบจำลองหมู่บ้าน	เป็นการทำงานกับหลายชุมชน เราได้ช่วยในการสร้างแบบจำลองแผนที่สามมิติของหมู่บ้าน โดยการ ใช้โฟมและไม้ การทำแผนที่นี้ เก็บไว้ที่ศูนย์ชุมชน และถูกใช้เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ รวมทั้งเพื่อแสดงให้แก่ผู้มาเยือนเห็นว่าปากจกก่อนเกิดสึนามินั้นเป็นอย่างไร	พฤศจิกายน 2548
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 48 คนจากบ้านปากจกได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงให้จนกระทั่งปี 2554 สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอขอบคุณทุกเทอม การศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน
การสนับสนุนงานวันเด็ก	เป็นเวลาสองปีที่เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมในงานวันเด็ก เราได้สนับสนุนโดยการจัดหาอาหารและของขวัญสำหรับเด็กๆ	มกราคม 2549 และ มกราคม 2550
การอบรมวิชาชีพ/ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน	โครงการการอบรมวิชาชีพเป็นเวลาเจ็ดเดือน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การนำเที่ยว ธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากปากจกจำนวน 1 คน	เมษายน – พฤศจิกายน 2549
หนังสือ อันดามัน...วิถีแห่ง ชีวิต	โครงการนี้คือการให้คนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสำราญ ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อดีต และปัจจุบันที่พวกเขา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้ไปบุลย์และแป๋วได้ทำการหาข้อมูลและช่วยกันเขียน โดยอยู่ บทเกาะพะล่อง	ดำเนินการพิมพ์แล้ว มิถุนายน 2550